

Số 10 - CV/ĐU

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2020

V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung
chuẩn bị Đại hội chi bộ

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc

Trong quá trình chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị đại hội, Đảng ủy nhận thấy có sự thực hiện không thống nhất ở một số chi bộ và nảy sinh một số tình huống thực tế vướng mắc, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy nhà trường thống nhất hướng dẫn bổ sung một số vấn đề như sau:

1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội chi bộ: Căn cứ Công văn số 660-CV/ĐU ngày 06/02/2020 của Đảng ủy ĐHTN và tình hình thực tế của đơn vị, Đại hội các chi bộ trực thuộc hoàn thành trước ngày 15/3/2020.

2. Tại bước 1 của quy trình chuẩn bị nhân sự, Ban Chi ủy chi bộ (chi bộ nơi không có cấp ủy) cần thảo luận kỹ về cơ cấu, số lượng, thành phần của cấp ủy khóa mới. Với những đồng chí dự kiến tái cử cần đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2020 và chỉ giới thiệu tái cử với các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Các chi bộ có cơ cấu số lượng cấp ủy viên chi bộ từ 03-05 đồng chí, Ban Chi ủy chi bộ đương nhiệm khi xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy phải chuẩn bị số dư 01 người.

3. Thành phần Hội nghị cán bộ chủ chốt ở bước 2 được quy định như sau:

Đối với chi bộ Tổng hợp và Đào tạo: Ban Chi ủy chi bộ; Trưởng, phó trưởng các phòng chức năng trực thuộc chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Đối với chi bộ CTHSSV, BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi: Ban Chi ủy chi bộ; Trưởng, phó đơn vị; Tổ trưởng tổ Công đoàn thuộc chi bộ.

Đối với các chi bộ khoa chuyên môn: Ban Chi ủy chi bộ, Ban Chủ nhiệm khoa; Trưởng, phó trưởng bộ môn trực thuộc khoa; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi đoàn (chi đoàn) khoa.

Đối với chi bộ Bệnh viện Trường: Ban Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc BVT; Trưởng, phó các phòng chức năng, khoa chuyên môn trực thuộc BV; Chủ tịch Công đoàn bộ phận BVT; Bí thư chi đoàn BVT.

Đối với chi bộ Văn phòng đoàn: Ban Chi ủy chi bộ; Tổ trưởng các tổ Đảng trực thuộc chi bộ.

Đối với các chi bộ sinh viên hệ liên thông: Ban Chi ủy chi bộ; Ban cán sự lớp; bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội sinh viên.

Lưu ý: Việc giới thiệu nhân sự thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hội nghị cán bộ chủ chốt có thể được giới thiệu nhân sự khác ngoài danh sách Ban Chi ủy đương nhiệm dự kiến, nhưng nhân sự được giới thiệu phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Mỗi thành viên tại Hội nghị được giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ không quá cơ cấu, số lượng, chức danh theo quy định. Cụ thể: 3 người chỉ được giới thiệu tối đa 4 người, 05 người chỉ được giới thiệu tối đa 06 người. Đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ được giới thiệu 01 người cho 1 chức danh.

4. Ban Chi ủy chi bộ chuẩn bị danh sách nhân sự dự kiến bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường theo số lượng đại biểu được phân bổ. Bổ sung thêm điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu được bầu dự Đại hội đại biểu cấp trên: không đưa vào danh sách bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên những đảng viên bị tố cáo, đã giải quyết, kết luận có vi phạm và đảng viên bị tố cáo nhưng chưa giải quyết thực hiện theo quy định tại Ý b, Tiết 1.1, Điều 1, Mục II của Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lưu ý: Các chi bộ bầu Đại biểu dự khuyết theo đúng hướng dẫn số 04-HĐ/ĐU ngày 08/01/2020 của Đảng ủy nhà trường.

Đề nghị các chi bộ rà soát lại quy trình chuẩn bị đề án nhân sự, nếu thấy chưa đúng với hướng dẫn này đề nghị điều chỉnh kịp thời. Trong quá trình điều chỉnh, Ban Chi ủy các chi bộ mời các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ tham gia dự họp và chỉ đạo. Nộp lại Báo cáo Đề án nhân sự về VPĐU chậm nhất vào 16h00 ngày 14/02/2020 (riêng các chi bộ sinh viên sẽ nộp các văn bản theo quy định về VPĐU chậm nhất ngày 06/03/2020).

Đề nghị các chi bộ nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Nguyễn Tiến Dũng